



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาววรรณิ นวลฉวี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุนทิพย์ นาคขำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๑๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๑๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายสมชาย จีรัมย์โชค)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณิ นวลฉวี  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๔๕๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๒๓๕๖๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววรรณี นวลฉวี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพด. ๔๕๓)

**๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแท้งบุตร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๓๕ ปี สถานะภาพสมรสคู่ HN. ๔๙๒๔/๕๙ มารับการรักษาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๓ น. อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล มีเลือดสดสีแดงลักษณะเป็นถุงคล้ายฟองปลาออกมาทางช่องคลอด ๔ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน ผู้ป่วยตั้งครรภ์ครั้งที่ ๓ ยังไม่ได้ฝากครรภ์ ๔ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีเลือดสดสีแดงลักษณะเป็นถุงคล้ายฟองปลาออกมาทางช่องคลอดและปวดท้องน้อยเล็กน้อย ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แนะนำให้มารักษาโรงพยาบาลรัฐบาล วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย(LMP) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปฏิเสธการคุมกำเนิด ปฏิเสธการแท้งและอาหาร ปฏิเสธการผ่าตัด แรกรับผู้ป่วยที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก สูตินรีเวชกรรม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ มีสีหน้าวิตกกังวล ประเมินสัญญาณชีพขณะแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๓๓/๗๔ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที น้ำหนัก ๕๙.๑ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร จึงส่งปัสสาวะเพื่อดูตั้งครรภ์ ระหว่างรอผลตรวจ ดูแลให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบาย ประเมินอาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ และแนะนำเกี่ยวกับอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกจำนวนมาก ปวดท้องน้อยมาก ใจสั่น อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เวลา ๑๐.๒๕ น. ผลการตรวจการตั้งครรภ์ได้ผลบวก จึงรีบส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์กรณีเร่งด่วน แพทย์ได้ทำการตรวจหน้าท้องและตรวจภายในพบว่าปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ภายในช่องคลอดมีเลือดสีคล้ำๆ และลิ่มเลือดค้างอยู่ แพทย์จึงส่งผู้ป่วยไปห้องอัลตราซาวด์ ก่อนขึ้นห้องอัลตราซาวด์ได้ประเมินอาการผู้ป่วยอีกครั้ง และโทรประสานงานเพื่อส่งรายละเอียดผู้ป่วย ผลอัลตราซาวด์พบว่ามียีนส่วนของทารกบางส่วนค้างอยู่ในโพรงมดลูก แพทย์จึงรับตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อทำการดูดมดลูก เวลา ๑๔.๓๐ น. ปัญหาทางการพยาบาลที่พบ ได้แก่ ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากมีอาการปวดท้องน้อย การพยาบาลที่สำคัญ คือ ประเมินระดับอาการปวดท้องน้อย ดูแลจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบาย และอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการแสดงที่เกิดขึ้น ประเมินผลพบว่าผู้ป่วยสามารถเผชิญความอาการปวดท้องน้อยได้ดี ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะช็อคเนื่องจากมีเลือดออกทางช่องคลอด การพยาบาลที่สำคัญ คือ ประเมินสัญญาณชีพทุก ๑ ชั่วโมง สังเกตอาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ และแนะนำเกี่ยวกับอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกจำนวนมาก ปวดท้องน้อยมาก ใจสั่น อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ประเมินผลพบว่าผู้ป่วยมีปริมาณเลือดออกจากทางช่องคลอดเล็กน้อย ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูดมดลูก การพยาบาล

ที่สำคัญ คือ อธิบายให้ผู้ป่วยและสามี ทราบเกี่ยวกับแผนการรักษาของแพทย์และเหตุผลของการขุดมดลูก อธิบายถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อนขุดมดลูก ขณะขุดมดลูก และหลังขุดมดลูก และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและสามีซักถามข้อสงสัย ประเมินผลพบว่าผู้ป่วยและสามีรับทราบและเข้าใจในแผนการรักษาของแพทย์ มีสีหน้าท่าทางวิตกกังวลลดลง และผู้ป่วยมีความเศร้าโศกจากการสูญเสียบุตรในครรภ์ การพยาบาลที่สำคัญ คือ พุดคุยสร้างสัมพันธภาพ ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวลแสดงออกถึงความใส่ใจ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและสามี ระบายความรู้สึกและซักถามข้อสงสัย พุดคุยให้กำลังใจ ประเมินผลพบว่าผู้ป่วยและสามีสามารถปรับตัว ยอมรับกับการสูญเสียได้ หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยและสามีเซ็นชื่อยินยอมก่อนรับการรักษา ประสานงานกับ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรมกรณีเร่งด่วน เพื่อส่งรายละเอียดของผู้ป่วยและแผนการรักษาของแพทย์ และโทร ประสานงานการศูนย์รับผู้ป่วยใน เพื่อทำเรื่องการนอนโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย

ระหว่างที่ผู้ป่วยรับการรักษาที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ได้ทำการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุดคุยรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ สีหน้าท่าทางดีขึ้น ไม่มีอาการปวดท้อง ปัญหาทางการพยาบาลที่พบ ได้แก่ ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้รับการ ขุดมดลูก การพยาบาลที่สำคัญ คือ ให้ข้อมูลและอธิบายให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกจำนวนมาก ปวดท้องน้อยมาก ใจสั่น อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที แนะนำให้ผู้ป่วย ใส่ผ้าอนามัยไว้ตลอดเวลา เพื่อประเมินปริมาณเลือดที่ออกจากช่องคลอด และแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว เมื่อกลับบ้าน เช่น การวางแผนคุมกำเนิด และการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล ประเมินผล พบว่า ผู้ป่วยรับทราบและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ผู้ป่วยยังคงมีความเศร้าโศกจากการสูญเสียบุตรใน ครรภ์ การพยาบาลที่สำคัญ คือ เปิดโอกาสผู้ป่วยและสามีได้ระบายความรู้สึก และพุดคุยให้กำลังใจกับทั้งสามี และผู้ป่วย ประเมินผลพบว่าผู้ป่วยและสามียอมรับและสามารถเผชิญความสูญเสียได้ แพทย์ได้ตรวจเยี่ยมและ อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีนัดตรวจติดตามอาการหลังขุดมดลูก ๑ สัปดาห์ ผู้ป่วยกลับบ้าน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๒ วัน

**ประโยชน์ที่ได้รับ**

- ๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลให้การพยาบาล การวินิจฉัย และการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อป้องกันภาวะช็อคจากการตกเลือด
  - ๒. ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**
- ชื่อข้อเสนอ จัดทำคู่มือ การดูแลผู้มารับบริการที่มีเลือดออกทางช่องคลอด
- วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
- ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้มารับบริการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
  - ๒. เพื่อป้องกันอัตราการเกิดภาวะช็อคในผู้รับบริการที่มีเลือดออกทางช่องคลอด
  - ๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้มารับบริการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดได้อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**
- ๑. ลดอัตราการเกิดภาวะช็อคในผู้รับบริการที่มีเลือดออกทางช่องคลอด
  - ๒. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและทันที่